

Số: 12 /KH-SNgV

Bắc Giang, ngày 28 tháng 2 năm 2018

KẾ HOẠCH

**Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 26/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
tăng cường bảo đảm trật tự an toàn xã hội**

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 23/01/2018 của UBND Tỉnh Bắc Giang về Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 26/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Sở Ngoại vụ xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 26/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đến cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan. Đảm bảo mọi hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện, xử lý, giải quyết kịp thời, công khai, khách quan, công bằng, theo đúng quy định của pháp luật.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự; xác định rõ trách nhiệm và đảm bảo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành, địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra những tình huống đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra “điểm nóng”.

3. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và người lao động nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và trách nhiệm tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong cán bộ, đảng viên

Quán triệt chủ trương, đường lối và mục tiêu của Đảng về kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về quan điểm, nội dung, phương hướng, nhiệm vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm tình hình diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức trong cơ quan từ đó kịp thời phát hiện ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Qua đó, các cán bộ, đảng viên đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; trung thành, kiên định với lý tưởng của Đảng; có đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh; phong cách làm việc nghiêm túc, khoa học,

chuyên nghiệp, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng các quy định của pháp luật khi ra nước ngoài và quan hệ với người nước ngoài.

2. Công tác thông tin, tuyên truyền

Tổ chức phổ biến, quán triệt đến Cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan những văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự, trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ-TW ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng "về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới"; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới"; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"; Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới"; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 37/2012/QH13, Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội về đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Nghị quyết số 148-NQ-TU ngày 20/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay"; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 26/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đổi mới phương pháp, nội dung và hình thức hoạt động tuyên truyền đối ngoại thông qua Trang Thông tin điện tử đối ngoại và tập trung xuất bản Bản tin Đối ngoại thông qua hình thức điện tử tập trung tuyên truyền, định hướng thông tin tích cực về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, hình ảnh văn hóa, lịch sử của tỉnh Bắc Giang đến các tổ chức quốc tế, cá nhân người nước ngoài. Cấp ủy và Lãnh đạo cơ quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn công tác thông tin đối ngoại với công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phản bác những âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", "dân tộc", "tôn giáo" để xuyên tạc, chống phá công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước và của địa phương.

3. Đảm bảo an ninh trong công tác vận động và quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN)

Công tác vận động PCPNN bám sát Chương trình vận động viện trợ PCPNN của tỉnh; Tiếp tục quản lý viện trợ và quản lý hoạt động của các tổ chức tuân thủ Quy định ban hành kèm theo Quyết định 497/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương hướng dẫn các đơn vị tiếp nhận viện trợ theo đúng quy định; kịp thời chấn chỉnh các cơ quan tiếp nhận chưa đúng quy định; hướng dẫn và phối hợp với các ngành và địa phương quản lý tốt hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tổ chức hoạt động không đúng quy định hoặc trái với cam kết.

4. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Thực hiện tốt Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 11/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về “*Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay*”. Thường xuyên thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc tình hình chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, việc chấp hành đường lối, chính sách pháp luật, thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

Tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là những cán bộ thường xuyên đi công tác nước ngoài, đảng viên có người thân đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài. Chủ động nắm tình hình diễn biến tư tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên và công chức trong cơ quan; kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi, biểu hiện lệch lạc, mất cảnh giác về tư tưởng chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện rà soát và phối hợp rà soát về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay đối với các cán bộ trong diện quy hoạch của Sở, kịp thời phát hiện, đề nghị xem xét xử lý những sai phạm theo Quy định số 57-QĐ/TW.

5. Công tác phòng chống tội phạm

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống các loại tội phạm trong tình hình mới, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “*tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới*”; Tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội, phạm; Tích cực tham gia phòng, chống ma túy; tham gia phòng, chống mua bán người; Tích cực phát hiện, tố giác tội phạm, kiên quyết đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Tích cực phối hợp quản lý, giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi, vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư...góp phần từng bước tạo sự chuyển biến trong việc xã hội hóa ngày càng cao phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm theo hướng tự quản, tự phòng, tự vệ từ cơ sở.

6. Công tác bảo vệ an toàn tài sản, phòng chống cháy nổ

Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế, nội quy công tác bảo vệ an toàn tài sản và phòng chống cháy nổ trong cơ quan; thực hiện tốt Chỉ thị số 1634/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; tham gia vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép.

Thực hiện tốt Quy định, Quy chế chung của Khu liên cơ quan tỉnh; tích cực phối hợp với Ban Quản lý trụ sở liên cơ quan và Nhà ở sinh viên để đảm bảo công tác an ninh trật tự chung của Tòa nhà.

7. Công tác bảo vệ an ninh thông tin, bí mật nhà nước

Thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước theo Kế hoạch số 34/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác Bảo vệ bí mật nhà nước

trong tình hình mới; Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Ngoại vụ ban hành kèm theo Quyết định số 41/QĐ-SNgV ngày 08/10/2013, không để xảy ra tình trạng lộ, lọt tin tức, tài liệu bí mật.

Tiếp tục phổ biến, quán triệt tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân cũng như cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở thực hiện nghiêm Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Quy định số 228-QĐ/TW ngày 07/02/2014 của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài; Quy chế số 07-QĐ/TU, ngày 01/02/2018 của Tỉnh ủy Bắc Giang về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Bắc Giang; Quyết định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch được phê duyệt, các phòng, đơn vị thuộc Sở phối hợp với Văn phòng tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

2. Văn phòng Sở là đầu mối phối hợp với các phòng thuộc Sở triển khai Kế hoạch tăng cường bảo đảm trật tự an toàn xã hội đồng bộ đạt kết quả cao; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 26/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh của Sở Ngoại vụ trân trọng gửi Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo./.

Nơi nhận:

- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- UBND tỉnh Bắc Giang;

- Công an tỉnh.

